

World Bank ปรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.5



ธนาคารโลก (World Bank : WB) ได้ปรับการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเพิ่มขึ้นในปี 2566 เป็นร้อยละ 5.5 จากร้อยละ 5.2 ที่ได้คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกัมพูชา แม้ว่าอุปสงค์ทั่วโลกจะยังอยู่ในภาวะที่อ่อนแอก็ตาม

อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้อาจจะเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากอุปสงค์ (Demand) ของโลกที่ยังอยู่ในช่วงขาลงจากภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตเพื่อส่งออก และภาคการเงินของประเทศที่ส่วนใหญ่ยังต้องการเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก

ในรายงานเศรษฐกิจของกัมพูชาสำหรับเดือนพฤษภาคม ปี 2566 ในหัวข้อ “การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากวิกฤตโควิด-19” โดยคุณ Mariam Sherman ผู้แทน WB ประจำกัมพูชา เปิดเผยว่า เศรษฐกิจกัมพูชาฟื้นตัวและอยู่ในอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 5.2 ในปี 2565 ซึ่งหมายความว่า เศรษฐกิจกัมพูชามีการฟื้นตัวที่ดี จึงคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.5 แม้ว่าแนวโน้มดังกล่าวจะยังมีความเสี่ยงจากวิกฤตราคาเชื้อเพลิง (น้ำมัน) ที่ยังมีราคาสูง ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อและผลกระทบต่อ การบริโภคภายในประเทศ

ทั้งนี้ การคาดการณ์ฯ ของ WB ในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ที่คาดว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาจะอยู่ที่ร้อยละ 5.8 ในปี 2566 และร้อยละ 6.6 ในปี 2567 โดยการเติบโตนี้จะได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริการจากการเปิดประเทศอีกครั้งของจีน

ด้าน นาย Davide Furceri หัวหน้ากลุ่มภารกิจของ IMF ประจำประเทศกัมพูชา เปิดเผยว่า แม้ว่าการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปี 2566 จะยังแข็งแกร่ง แต่ความไม่แน่นอนจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญทั้งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปยังถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

 นโยบายภาครัฐ

 เศรษฐกิจการลงทุน

 แนวโน้มการตลาด

 รายงานสินค้าและบริการ

 อื่นๆ

ข้อมูลที่น่าสนใจ / โอกาสของผู้ประกอบการไทย

1. การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกัมพูชา จากภาคบริการ/การเกษตร และจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นกว่าเป็นร้อยละ 37.5 ใน 2 เดือนแรก (ม.ค. – ก.พ.) ปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับลดลงมาที่ร้อยละ 2.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ถือเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.5 จากร้อยละ 5.2 ในปี 2566

2. อย่างไรก็ตาม ใน 2 เดือนแรก (ม.ค. – ก.พ.) ปี 2566 การส่งออกทั้งหมดของกัมพูชาลดลงอยู่ที่ร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอัตราการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ลดลงกว่าร้อยละ 95 ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้ามาลงทุนในกัมพูชาควรติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและนำปัจจัยทิศทางการลงทุนของโลกเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย

3. ปัจจุบัน โควตาการส่งออกสินค้าเกษตรที่กัมพูชาได้รับจากเงินจากความร่วมมือของ FTA ระหว่าง 2 ประเทศยังถือเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทย เนื่องจากกัมพูชายังต้องการความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและมาตรฐานสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ ประกอบกับกัมพูชายังมีค่าแรงที่ถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค ซึ่งผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาใช้กัมพูชาเป็นฐานในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังจีนและภูมิภาคอื่นๆ ของโลกได้

ที่มา: Phnom Penh Post
พฤษภาคม 2566